

องค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัด

กองคลัง

ก.ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

รับที่ น.ม.น.

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

เวลา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ประเด็นการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ อำเภอชุมพวง ในที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นจัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่ พบว่ายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโครงการอาหารกลางวัน ดังนี้

๑. การขอรับเอกสารหลักฐานจากโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนจะต้องไม่เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด

๒. การจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในปริมาณที่เหมาะสม และได้รับคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

อำเภอปักธงชัยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๘๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทรงจ่ายไปพลางก่อน และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐ ๔๔๔๔ ๑๖๔๒

(นายสุวัฒน์ ชัย)

นายก อบจ.ปักธงชัย